

ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator : DLD-C รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อสร้างรายได้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	เป้าหมายประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	เกณฑ์วัดที่มีคุณภาพ (KPI)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อสร้างรายได้																		
๑	ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมระดมความคิดเห็นและพิจารณาให้การสนับสนุนในกรณีการนำแนวทางการดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	สนง.ปศุสัตว์อำเภอ	๑. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้														๑. ปศุสัตว์จังหวัด	๑. ฟาร์มเครือข่ายสามารถมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
	และพิจารณาให้การสนับสนุนในกรณีการนำแนวทางการดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	๑. อำเภอเมืองฯ	ฟาร์มเครือข่าย														๒. กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	วัดจากค่าเฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดลูกจนถึง
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	๒. อำเภอนาโยง	๒. เพื่อป้องกันและ														๓. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ผสมติดของแม่โค
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	๓. อำเภอห้วยยอด	เฝ้าระวังโรคระบาด														๔. กลุ่มส่งเสริม	๒. สามารถป้องกันและลดระดับของโรค
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	๔. อำเภอวังวิเศษ	๓. เพื่อเพิ่มรายได้และ														๕. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	ในฟาร์มเครือข่ายได้ วัดจากการรายงานชนิด
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ	๕. อำเภอรัชฎา	ลดฟาร์มเครือข่าย														๖. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ	ป้องกันโรค การกำหนดมาตรการควบคุมโรค
๒	จัดทำแผนการและภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	๖. อำเภอปะเหลียน	๔. การให้ความรู้ด้าน															ในฟาร์มเครือข่าย รายงานการแจ้งการเกิด
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ		การผสมเทียมและ															โรคระบาดทุกเดือน
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ		การจัดการปศุสัตว์															๓. เกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอด
	ดำเนินการตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจตามที่ประชุมมีมติบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงการขับเคลื่อนงานโครงการด้านปศุสัตว์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ ให้สามารถดำเนินการภายในพื้นที่ได้อย่างสำเร็จ		ให้กับเกษตรกร															ความรู้เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ ระบบ
๓	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือ																	สุขภาพสัตว์ การวางแผน การผลิตและการ
๔	เจ้าหน้าที่ผสมเทียมประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือ																	จำหน่าย และทำการล้างตรวจห้อง เมื่อผสม
	จัดตั้งฟาร์มเครือข่าย ๑๐ ฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ ๑ ราย																	เทียมไปแล้ว ภายใน ๒ - ๓ เดือน
๕	รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน																	๔. ดำเนินการพูดคุยให้ความรู้ด้านการเลี้ยง
	จำนวนวันจากคลอดลูกจนถึงผสมติดของแม่โค																	และการจัดการปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร
	การแจ้งการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเครือข่าย																	เจ้าของฟาร์ม
๖	รายงานความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จของการดำเนินงานโดย																	
	เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน																	